

---->4 เรื่องจริง...จากผู้หญิงถูกนอกใจ!!!

นำเสนอเมื่อ : 22 ส.ค. 2552

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์



ปัญหาครอบครัวปัญหาหนึ่งที่ทำให้เด็กเกิดอาการวิตกกังวลไปหลายต่อหลายคนนั้น นอกจากการไม่เข้าใจกันแล้ว การเอาใจไม่เข้ากันของผู้หรือชายก็ยังไม่ดีกันเองก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่บั่นทอนครอบครัวไปแทน

และจากการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญซึ่งสำรวจจากพ่อแม่และหญิงในเรื่องของความสัมพันธ์แบบไม่อ่อนน้อม ขาวา มีอยู่ถึง 60% ที่แบบไม่ผู้หญิงขึ้น ในขณะที่ผู้หญิงเองก็มีเปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากัน เพราะผลสำรวจเขาว่า 50% ของผู้หญิงไม่ได้ถือคติเดียวกับชนวิภาคีตาม

ทั้งนี้หรือที่หรือจากคำสารภาพของคนที่ไม่ใช่ทั้งชายและหญิงยอมรับว่า ผู้หญิงต้องการได้รับการยอมรับและเอาใจจากคนรักอีกทีหนึ่ง ขณะที่ฝ่ายหนึ่งจะโหยกหรือจะเลิกกันไปเลย ก็ขึ้นอยู่กับเสียงของหัวใจว่า ในที่สุดแล้ว "คุณยัยรักเขาอยู่หรือไม่"

อย่างไรก็ดี ในวันนี้ทางทีมงาน Life and Family ขอแนะนำประสบการณ์ตรง เรื่องราวในชีวิตจริงของผู้หญิง 4 คนที่ตอบได้ว่า "พออยู่ถูก" มีผู้หญิงอื่น และมีความสัมพันธ์กันเสียกว่าที่เห็นกัน จกกลายเป็นปัญหา "บุคคลที่สาม" เขามาพิงพิงและทำให้สภาพทางครอบครัวสั่นคลอนอยู่ระยะหนึ่ง

อีกมากไป จนโรค

"ปริม" สาวออฟฟิศ ที่ค่อนข้างกลายเป็นคนแต่งลูกหญิง เธอให้ชื่อว่า ก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานกับแฟน เธอก็พอทราบมาบ้างว่าแฟนมีคนอื่นด้วย แต่มันก็เป็นธรรมดาสำหรับชายที่จะเจ้าชู้บ้าง เราไม่ได้คิดอะไรมาก

"ก่อนแต่งงานเพิ่งไม่กี่เดือน เราคิดว่ามันเป็นต้องไปทำงานที่ต่างประเทศซะหนึ่ง ก็มีคนบอกว่า เขามีคนอื่นแล้ว พอกลับมาถึงเมืองไทย เราก็ไปเจอบทสนทนาที่เขาคุยกับผู้หญิงคนอื่นจริงๆ ก็ไม่โทษ แต่ในที่สุดก็ยอมและตัดสินใจแต่งงานกัน"

แต่หลังจากที่แต่งงานกันได้ไม่นาน เขาและเธอก็มีอันต้องเลิกกันไป ในขณะที่ลูกสาววัยมีอายุไม่ถึงขวบ ซึ่งสาเหตุที่นำพาการเลิกกันนั้น ปริมเผยว่า ความรักที่มีมาถูกกันบทสนทนาในวันหนึ่งมันก็ไม่อีกต่อไป

"ไม่รู้จะทำไมซึ่สุดท้ายก็มา แต่เขาก็โหยกและตัดสินใจแต่งงานกับเขา พร้อมที่จะเดินไปด้วยกัน เพราะความรัก แต่เรารู้ดีไปว่า การโหยกแบบนี้จริงๆ เราจะไม่รับได้ด้วยใจของเรา จนในที่สุดปัญหาก็มีในความสัมพันธ์ เขาใจกันเหมือนวันแรกที่รักกัน แต่จะบอกอะไรด้วยลูกสาวกับไหน และนี่ก็ยากแก่การคืนใจกลับไป"

"เพราะเขื่อนั้นว่า ตัวคนต่างออกไปได้ทำให้ลูกเป็นเด็กที่มีปัญหาอย่างที่เราคิด เด็กบางคนมีพ่อแม่คน แต่เราก็มี ผู้หญิงที่เราจะไปรักในโลกนี้เหมือนกัน เห็นภาพพ่อแม่และเขาคนอื่นแล้ว ที่ความมั่นใจจับกันพอ เพราะเราได้โหยกกับโลกภายนอกหลายครั้งแต่เราจะไม่ได้อีกมันไหน ในที่สุดเราเองก็ต้องถึงทางตัน"

ทั้งนี้ สำหรับปริมแล้ว เธอยอมรับทั้งงานว่า เรื่องเหล่านี้มันไม่ได้ถูกมาให้เกิดหรอก แต่เขาใจใจได้ว่าเขามีสวนใจ ไม่ใช่สุดท้ายก็มา ผู้หญิงทุกคนต่างก็คิดแต่เรื่องไปเลย แม้ผู้ชายส่วนใหญ่จะไม่มีการยอมรับในสิ่งที่ทำ ถ้ายิ่งไม่โตทางด้านความรัก

"สิ่งสำคัญที่สุดคือ ถ้ามีรักเขาอยู่ เราก็ควรโหยกไปไกลๆ และรู้ว่าเราพร้อมจะรับหรือไม่ แต่สิ่งที่เขากลับมาเป็นเพราะนิสัยส่วนตัว จะเลิกกับเขาไปเลยหรือไม่ ก็ควรใคร่ครวญให้ดี"

อยู่เพื่อรัก ทนเพราะรัก

"จะมีผู้หญิงสักกี่คนที่ทนอยู่กับผู้ชายที่ขึ้นชื่อว่าแพ้ของลูก แคล้กลับไปเลี้ยงดูปู่เลี้ยงย่าอีกสักวัน หน่าชายังคงกลับมาพบดีเราอีก!! ใครจะทน?"

หลายคนอาจจะคิดว่าคงไม่นาน แต่จริงๆแล้วมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายหรอก และมักเชื่อว่า คงไม่มีผู้หญิงไหนยอมไปสู่วัยชราแบบนี้แน่นอน แต่ถ้าหากสามารถที่จะร่วมใจกัน เมื่อเรื่องจริงไม่มีเมียๆ สำหรับ "ภัทร" เขารอบๆก็จริงจริง ยอมรับว่า เธอเป็นคนหนึ่งที่ยอมอยู่กับสามีที่พูดโธ่และทิ้งเธอเป็นรายอาทิตย์หนึ่ง

"เรามีลูกด้วยกันหลายคน ก็เริ่มโตทีละคนคนแล้ว ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหามาก่อน จนวันที่รู้ว่าสามีมีคนอื่น เพราะเขาไม่เคยกลับมาบ้าน กลับมาก็ไว้กับเรื่องอื่นซะละวัน บางครั้งก็พูดที่เราดี"

"ใจนี่ก็อยากเลิกไปเลย แต่ก็ใจไม่ถึงก็ทำไม่ได้เพราะลูก ลูกไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อน เขาไม่เคยทะเลาะกับลูกเห็น อีกอย่างคือ ธุรกิจที่ทำงาน ถ้าเลิกก็มันก็มีผลกระทบต่อหลายอย่าง ชื่อเสียงของเขาจะค่อยค่อยเสียหายไปหมด"

"ทุกวันที่เราอยู่กับเขาไป ขึ้นชื่อว่าสามี และพอของลูก เขาก็รักกันแหละ ตอนนั้นก็ทำใจแล้ว เขายากจะทำอะไรก็ทำ เราไม่ทนเพราะเขาไม่ไปสละไปซะแล้ว เราที่ใจของเราใจแข็งแรงแทนจะดีดีกว่า และที่สำคัญทุกอย่างก็ เพื่อลูกเท่านั้น"

เพราะด้วยเหตุผลที่ยังรักสามีและรักลูก ทำให้ภรรยาซึ่งควรพิในการตัดสินใจของตัวเอง แต่กลับเลือก ก็รักที่ยังหวังสักวันสามีกลับมามีคนเดิม เหมือนตอนที่รักกันใหม่ๆ รักด้วยความห่วงใยและห่วงใยความรักและความห่วงใย ไม่ใช่รักด้วยความแค้นแค้นเหมือนอย่างที่สามีทำกับเธอแล้ว เธอเองว่า การที่ผู้ชายไม่มีคนอื่นหากเป็นเพื่อน จะตัดสินใจทำอะไรก็ยากแก่การเป็น "สามี-ภรรยา" กันแน่นอน

เจ้าชู้มาก จาก "สามี" เหลือเพียง "เพื่อน"

"กว่าที่ฉันมีปีที่ผ่านมา เราทั้งคู่กลายเป็นเพื่อนที่ติดกันไปด้วยปริมาตรหลังจากที่เราเลิกกันเพราะเขามีสวนใจ ในขณะที่ลูกสาวเพิ่งได้เพียงสามขวบ"

การเลิกจากเธอไม่ได้หมายความว่าเธอจะตัดขาดออกจากใครๆซะทีเดียวไป เพราะจากการที่ได้อยู่ด้วยกัน "ออย" ผู้หญิงเก่งในระดัศบริหารอีกคนหนึ่งที่มีปัญหา "บุคคลที่สาม" ในขณะที่เธอกำลังล้มลุกคลุกคลานและคนเดียวของเธอครอบครัว

ออยเล่าว่า สามีของเธอเริ่มไม่เข้ากันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว แต่เขาก็เข้าใจว่านั่นเป็นธรรมชาติของผู้ชาย คนหนึ่งหัวเราะตามองหน้า เธอก็เลิกแล้ว และยังรู้สึกด้วยอันจะหยุดพฤติกรรมเหล่านั้นได้

"มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลย ความจริงไม่ได้ดังใจ เราต้องเลิกมีน้อยและมันแบบถาวร จนในที่สุดเราก็ตัดสินใจแยกทางกัน ทุกวันนั้นเขาก็มีครอบครัวใหม่กับผู้หญิงคนอื่น มีลูกด้วยกัน แต่เขาก็กับเรื่องอื่นเพื่อหนีความเหงา อังคิลก็บอกเธอ เธอยังเป็นพอของลูก ที่ทำหน้าที่ได้ดีพอสมควร ลูกก็เข้าใจดี"

ทั้งนี้ ออยได้เสนอความเห็นว่าการที่ผู้ชายไม่ถือคติกับเรานั้น ถ้าอยู่กับเขาแล้วไม่แก้ไข ก็คงอยู่กันไปทำไม แต่ขออย่างนั้นให้ถืออยู่กับเขาคนเดียว และคนที่ผู้หญิงคนรับไม่ได้ก็เลิกโดยปราศจากการโหยก ขณะที่อีกหลายคนอาจจะยังรัก จึงเลือกที่จะเป็นผู้โหยกสักครั้งหนึ่งก็มี

อยากได้มาใช้มัย เอาไปเลย!!

กรณีสุดท้ายที่ร้ายแรงแต่ก็จบกันแบบแฮปปี้เ็นสิ่งดี สำหรับครอบครัวของ "มิน" ที่อยู่ร่วมบ้านของตัวเองคนเดียว ไม่คิด หลังจากที่มีปัญหาไปหลายครั้งหลายหน หลังจากที่เขาโหยกมาแล้วหลายครั้ง ซึ่งครั้งสุดท้ายก่อนเขาจะเลิกกับเธอ

"ตอนนั้นเมื่อลูกสองคนแล้ว เขาไม่ใช้คนพูด หน้าตาดูดี แต่ผู้หญิงชอบเพราะในสังคมต่างจังหวัดนั้น ถ้าผู้ชายคนไหนพอจะมีเงินก็มักจะชอบเป็นธรรมดา ตัวเขาเองก็เที่ยว รักสนุก แต่ไม่จริงใจอะไร และที่สำคัญ เมื่อมีลูกสาวปีแล้ว ไหวใจดีที่ไม่ได้ใคร่ครวญคิด"

เธอเล่าว่า ในช่วงที่ยังไม่ได้แต่งงานกันนั้น ไม่มีเธอว่าเจ้าชู้ สายตาส่องประกายหลังจากแต่งงานแล้ว ซึ่งเธอก็ไม่ชอบคนเจ้าชู้ แต่ต่อมาเจอกับตัวก็ถึงที่สุดก่อนเลย

"มีอยู่วันหนึ่ง มีผู้หญิงมาทักมาหาที่บ้านแล้วบอกว่าคืนในท้องเป็นลูกของสามีเรา พ่อแม่ของสามีก็ไม่รักใคร่ชอบเราเท่าคนอื่น ลูกชายแต่งงานเพียงครั้งเดียว ลูกจะไม่ได้อยู่คนเดียว แต่เป็นใครก็ไปคุยกับคนอื่นเอง"

"ตอนนั้นไม่เ็นมาก ลูกก็ยังเล็กอยู่ แยกตั้งดีแล้วตามกลับมา เป็นเมียมาใช้มัย เราก็ไปเรียกเข้ามา พูดคุยกันก็คุย สามีก็ไม่ยอมรับ เพราะบอกว่าไม่ใช้ลูกของเขา ซึ่งเราเองก็ไม่รู้เรื่องเท็จจริง แยกออกมาให้ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว"

"ถ้าอยากได้เข้ามา ก็เอาไปเลย เราเลี้ยงลูกเองได้ ซึ่งสามีเราก็ไม่ยอมไป ขณะที่ผู้หญิงเองก็ไม่เอา จะเอาแต่เงิน-ทองนั่นแหละ มีผู้หญิงที่อยากจะรับผู้ชายเพราะอยากได้เงินเยอะมาก ซึ่งหลังจากนั้นสามีก็ไม่อยู่กับใครอีกเลย"

มียอมรับว่า เหตุการณ์ในวันนั้นมันเป็นภาพที่ฝังใจมาจริงๆ แต่สิ่งที่ทำให้รู้สึกดีในใจแล้ว ไม่ใช่ประหลาดดีเพราะเธอแยกกันอยู่ แต่อาจเป็นโชคชะตาครอบครัวของเธอ ที่โอกาสครั้งสุดท้ายที่สามีได้รับ เขายังสั่นไหวเห็นแก่ครอบครัว กลับตัวกลับใจ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงอีก

อย่างไรก็ดี จากประสบการณ์ตรงของผู้หญิงทั้ง 4 คนนี้ ทำให้เรารู้ว่า ทางออกของผู้หญิงทุกคนที่เจอปัญหาความสัมพันธ์ของตัวเองนั้น ก่อนจะตัดสินใจเลิกกัน การควบคุมการทางตรงกันคือต้องพูดเอาใจความที่โหยกไปไกลๆ และควบคุมปริมาณแล้ว ขณะที่ตัวแปรสำคัญที่สุดที่ทำให้คนเป็น "แม่" หลายคนต้องอดทนและคิดแล้วคิดอีกก่อนจะตัดสินใจทำอะไรลงไปนั้นคือ "ลูก" นั่นเอง

อาจตั้งใจไว้ก่อน (เมื่อความรักเข้าตา แต่ขอให้ออกคนดังคิดและตัดสินใจเวลาเมื่อมีปัญหาเข้ามาจะครับ)
ขอขอบคุณข้อมูลของนางสาวคุณ เติมลิเนต



<http://www.manager.co.th/Family/ViewNews.aspx?NewsID=9520000095506>

<http://www.naronk.org/uboard/show.php?Category=thai&No=1020>